

บาท/ดอลลาร์แข็งค่า หลังเฟดส่งสัญญาณยังไม่ลดมาตรการกระตุ้นศก.

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าในทิศทางเดียวกับสกุลเงินต่างๆ เมื่อ

เทียบดอลลาร์ หลังธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ส่งสัญญาณว่าจะยังคงใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป

*ดอลลาร์ร่วงลงท่ามกลางภาวะซื้อขายเบาบาง ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังจากความเห็นของ นายเบน เบอร์นันท์ ประธานเฟด ทำให้ตลาดต้องขายดอลลาร์ออกมา ขณะที่นักลงทุนต้องทำการประเมินใหม่ ต่อจังหวะเวลาที่เฟดจะเริ่มถอนมาตรการ

*ด้านเจ้าหน้าที่เฟดจำนวนมาก ต้องการให้มีความมั่นใจมากขึ้น เกี่ยวกับการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของการจ้างงาน ก่อนจะปรับลดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

*นักลงทุนเทขายดอลลาร์ หลังนายเบอร์นันท์ กล่าวว่า เฟดจะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ ขณะที่เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ และอัตราว่างงาน อาจแสดงถึงภาวะชะลอตัวของตลาดแรงงาน ที่ต่ำกว่าความเป็นจริง

*ธนาคารกลางเกาหลีใต้ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.50% เป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ในวันนี้ ขณะที่มีแนวโน้มว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ กำลังค่อยๆฟื้นตัวขึ้น

*ตลาดจะรอดูผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) และการแถลงข่าวของผู้ว่าการบีโอเจ ในวันนี้ โดยตลาดคาดว่าจะไม่มีมาตรการกระตุ้นใหม่จากบีโอเจ และคาดว่าบีโอเจจะสะท้อนมุมมองเชิงบวกมากขึ้น ต่อภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่น

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.257 บาท

*09.07 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.04/10 จาก 31.26/28 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.08/12 จาก 31.27/30 เมื่อวาน
*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 99.26/31 จาก 100.18 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน
*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3090/91 จาก 1.2888 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เข้านี้ ดอลลาร์/บาท ก็ลงมาแรง หลังจากที่ประธานเฟด ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง QE ทำให้บาทแข็งขึ้นมา สกุลเงินอื่นๆก็แข็งค่ากันหมด" ดิลเลอร์กล่าว

เขา กล่าวว่า ความเห็นจากเฟดที่สะท้อนว่า เฟดจะยังคงใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) ต่อไปนั้น ช่วยหนุนให้สกุลเงินต่างๆ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์

แต่แรงซื้อดอลลาร์ที่มีเข้ามาต่อเนื่อง หลังจากดอลลาร์อ่อนค่าลงแรงในวันนี้ จะจำกัดการแข็งค่าของเงินบาทไว้เช่นกัน โดยมองแนวต้านเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 31.00 และแนวรับที่ 31.25

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ตอ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้